



ประกาศกรมแพทยทหารบก

เรื่อง อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ถาวร สายแพทย์

ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๑ อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ถาวร ให้กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดรายชื่อสิ่งอุปกรณ์/สินทรัพย์ถาวร, อายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคา (ร้อยละ)/ปี) สำหรับสิ่งอุปกรณ์/สินทรัพย์ถาวรในความรับผิดชอบโดยยึดถือหลักเกณฑ์การกำหนดอายุการใช้งานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยปรับอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรใหม่ จากเดิมที่กำหนดไว้ตามหลักการ และนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ปรับเปลี่ยนอายุการใช้งาน ต่ำสุด สูงสุด ของสินทรัพย์ถาวร บางประเภท เนื่องจากสภาพและลักษณะการใช้งานแตกต่างกัน เสื่อมสภาพเร็ว มูลค่าการลงทุนสูง และใช้งานได้นานขึ้น และเพิ่มเติมสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์อื่น ที่ไม่สามารถจัดประเภทได้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพื่อให้สะดวกในการนำไปใช้งาน รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.๐๔๒๓.๓/ว ๒๓๘ ลง ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางปรับปรุงใหม่ กรมแพทยทหารบกจึงได้จัดทำบัญชีรายการสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ สำหรับใช้ในการกำหนดอายุการใช้งาน และคำนวณค่าเสื่อมราคา สำหรับสินทรัพย์ของหน่วยในกองทัพบกขึ้นใหม่ โดยแบ่งได้ ๔ กลุ่ม ดังนี้

๑ หมวดครุภัณฑ์การศึกษา/ฝึก อายุการใช้งาน ๓ ปี รายละเอียดตามผนวก ก

๒ หมวดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

๒.๑ หมวดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อายุการใช้งาน ๕ ปี รายละเอียดตามผนวก ข

๒.๒ หมวดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อายุการใช้งาน ๘ ปี รายละเอียดตามผนวก ค

๒.๓ หมวดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อายุการใช้งาน ๑๐ปี รายละเอียดตามผนวก ง

ทั้งนี้ ให้หน่วยในกองทัพบกใช้อายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ถาวรสายแพทย์ ตามประกาศนี้ ในการคำนวณค่าเสื่อมราคา ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ให้กองส่งกำลังบำรุง กรมแพทยทหารบก เป็นผู้รักษาการตามประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

พล.ท.

(ไตรโรจน์ ครุเวช)

เจ้ากรมแพทยทหารบก

กองส่งกำลังบำรุง พบ.

โทร.๙๔๔๔๐ โทร.๐๒-๓๕๔๔๔๑๕